

**PHÁT HÀNH NGAY**

24 Tháng Bảy 2024

**Liên Hệ:**

Donald Porter, *Tiến Sĩ Giáo Dục (Ed.D.)* 678-481-4110  
Carla Parker 404-734-1717

## **DCSD Công Bố Về Dự Án Phân Bỏ Học Sinh; Mở Khung Thời Hạn Cho Đơn Đăng Ký Tham Gia Ủy Ban Cố Vấn**

(STONE MOUNTAIN, GA)—DeKalb County School District (DCSD) vui mừng thông báo sự kiện ra mắt trang web với các chi tiết về [Dự Án Phân Bỏ Học Sinh \(Student Assignment Project, SAP\)](#) và mở khung thời hạn đăng ký vào ủy ban cố vấn cho các đối tác cộng đồng tham gia phát triển các khuyến nghị SAP về cơ sở vật chất, ranh giới và chương trình. Khung thời hạn đăng ký tham gia [Ủy Ban Cố Vấn SAP](#) hiện đang mở và sẽ kết thúc vào thứ Sáu, ngày 6 tháng 9.

Các học khu nên xem xét lại ranh giới kế hoạch năm năm một lần và hoàn thành quá trình phân bổ học sinh mười năm một lần, vì điều này được coi là thực tiễn tốt nhất. Ngoài ra, quy trình của DCSD sẽ nhất quán với chu kỳ tài trợ ESPLOST để đảm bảo rằng ý kiến của tất cả các bên liên quan đều được đưa vào quá trình lên thứ tự ưu tiên tài trợ.

"Chúng tôi hoàn toàn cam kết thực hiện quy trình Phân Bỏ Học Sinh một cách toàn diện, công bằng và bao quát để đáp ứng nhu cầu của tất cả các em học sinh", Tổng Giám Đốc Tiến Sĩ Devon Q. Horton phát biểu. "Quy trình kéo dài 18 tháng này sẽ định hình lại cho Học Khu về các cách giúp đảm bảo hơn nữa một nền giáo dục chất lượng cao cho tất cả các em học sinh".

Đối với DCSD, bốn ủy ban cố vấn, dựa trên các khu vực địa lý, sẽ phát triển các khuyến nghị sử dụng dữ liệu của Học Khu và phản hồi của cộng đồng. Các ủy ban này được liệt kê theo thứ tự bảng chữ cái theo từng khu vực:

- Trung Tâm: Druid Hills, Clarkston, Tucker, Stone Mountain
- Khu Phía Bắc: Dunwoody, Chamblee, Cross Keys, Lakeside
- Khu Phía Đông Nam: Lithonia, MLK, Miller Grove, Redan, Stephenson
- Khu Phía Tây Nam: Cedar Grove, Columbia, McNair, Towers, Southwest DeKalb

Thông qua quá trình này, Học Khu có kế hoạch xem xét kỹ lưỡng các chương trình, ranh giới và cơ sở vật chất để cải thiện dịch vụ cho học sinh. Các ủy ban cố vấn sẽ đề xuất các khuyến nghị để tổng giám đốc và Hội Đồng Giáo Dục xem xét. Trước khi Hội Đồng bỏ phiếu về các khuyến nghị, đề xuất sơ bộ sẽ được trình bày cho các cộng đồng bị ảnh hưởng để lấy ý kiến phản hồi.

DCSD khuyến khích tất cả người dân tìm hiểu thêm về [Dự Án Phân Bỏ Học Sinh](#) và cân nhắc việc đăng ký tham gia vào một ủy ban cố vấn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web SAP của DCSD [TAI ĐÂY](#). Để đăng ký tham gia vào [Ủy Ban Cố Vấn SAP](#), xem [TAI ĐÂY](#).

XXX